



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก้มเกล้า กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๒, ๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๔

ที่ นว ๐๐๓๓.๓๐๑.๑/พิเศษ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลแก้มเกล้า

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้มเกล้า

ต้นเรื่อง

ตามที่ โรงพยาบาลแก้มเกล้า ได้จัดทำประกาศโรงพยาบาลแก้มเกล้า เรื่องมาตรการ และระบบป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลแก้มเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแก้มเกล้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบต่าง ๆ ลดโอกาสและเหตุปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตกระทำผิดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

การดำเนินการต่อต้านการทุจริต (ITA) กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแก้มเกล้า ทุกฝ่าย/งาน แสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลแก้มเกล้า ตระหนักถึงพฤติกรรมกรรมการทุจริต เช่นการรับสินบนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดจากผู้อื่น การเรียกรับ การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นการแสวงหาประโยชน์ร่วมกับองค์กรธุรกิจเอกชน และเพื่อให้มีกระบวนการกำหนดมาตรการ กลไกการวางระบบในการป้องกันในการรับสินบนทุกรูปแบบ ทำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลแก้มเกล้า ประพฤติ ปฏิบัติตนตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ ได้แก่ (๑) ซื่อสัตย์ (๒) สามัคคี (๓) มีความรับผิดชอบ (๔) ตรวจสอบได้ (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ (๖) กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) อันจะส่งผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข้อเสนอ

๑. ลงนามในประกาศโรงพยาบาลแก้มเกล้า เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลแก้มเกล้า และ

๒. อนุญาตให้นำประกาศโรงพยาบาลแก้มเกล้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลแก้มเกล้าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมาริสา เขียวสด)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทราบ/อนุมัติ

(นายวศิน ทองทรงกฤษณ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้มเกล้า